

ชื่อเรื่องการวิจัย	: ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้เขียน	: นางนพวรรณ วงศ์เบ็ญสัจจ์
สาขาวิชา	: รัฐประศาสนศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ	: อาจารย์จักรวาล สุขไมตรี
ปีการศึกษา	: 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อ ศึกษาข้อ เสนอแนะ แนวทาง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ f-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน โดยรวม อยู่ในระดับปาน กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการประสานงาน ส่วนด้านประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนของประชาชน ตาม บัณฑิตส่วนบุคคล พบว่า ประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน มี ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของ ผู้นำชุมชน ไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประชาชน ที่มีอายุ ระดับ การศึกษาและอาชีพ แตกต่างกัน มี ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน ของ ประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ผู้นำชุมชนควรเข้าถึงประชาชนโดยจัดให้มีการประชุม ปรึกษาหารือกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้รับทราบปัญหาการเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆบ้าง เช่น การแข่งขันกีฬาประจำปีของตำบล เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในตำบล ช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน เช่น การป้องกันยาเสพติด